

Số: 101 /BC-SNV.TG

Bình Phước, ngày 31 tháng 12 năm 2013

BÁO CÁO

Về việc tham mưu trả lời đơn đề nghị, phản ánh của một số Phật tử chùa Thanh Tâm

Thực hiện Công văn số 3814/UBND-NC ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh đơn đề nghị của một số Phật tử chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Theo nội dung đơn đề nghị về việc cách chức và thay Trụ trì do một số Phật tử chùa Thanh Tâm đồng ký đơn ngày 09/11/2013 phản ánh những nội dung liên quan đến Đại đức Thích Chiếu Pháp – Trụ trì chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Ngày 06/12/2013, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 309/QĐ-SNV về việc thành lập tổ xác minh nội dung đơn gồm đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Đồng Phú và đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Sau khi kiểm tra, xác minh nội dung có liên quan, Sở Nội vụ báo cáo như sau:

I. Tóm tắt nội dung đơn:

Đơn của một số Phật tử chùa Thanh Tâm đồng ký đơn ngày 09/11/2013. phản ánh những nội dung liên quan đến Đại đức Thích Chiếu Pháp – Trụ trì chùa Thanh Tâm gồm 04 nội dung:

Thứ nhất: Phản ánh Đại đức Thích Chiếu Pháp chỉ biết làm kinh tế để mua 3 lô đất ở KCN Bắc Đồng Phú cùng nhiều đất rẫy; lợi dụng đất Chùa để làm kinh doanh và lợi dụng sức lao động của Phật tử.

Thứ hai: Không hướng dẫn Phật tử tu học một tháng 02 lần sám hối mà chỉ hướng dẫn phân đầu rồi bỏ đi và có thái độ đối xử thô tục với mọi người.

Thứ ba: Lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để vận động Việt kiều gửi tiền cúng dường, in phiếu công đức cúng dường trường hạ và sử dụng tiền cúng dường tam bảo của chùa Thanh Tâm để sử dụng mục đích của cá nhân mà không lo tu sửa chùa.

Thứ tư: Phản ánh việc Đại đức Thích Chiếu Pháp hiện có vợ tên là Liễu sống ở ấp Bình Thung 2, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương và một người vợ ở Công Xanh, Bến Cát, Bình Dương đồng thời bếp ăn của chùa có cả cá và thịt...

II. Kết quả làm việc, xác minh người đứng đơn:

1. Kết quả làm việc với Đại đức Thích Chiếu Pháp:

Ngày 16/12/2013, Đại đức Thích Chiếu Pháp có đến Ban Tôn giáo làm việc nhằm xác minh những nội dung trong đơn. Qua làm việc với Đại đức Thích Chiếu Pháp như sau:

a/ Việc mua đất là do tiền cá nhân, không lợi dụng tiền công đức của chùa cũng như không lợi dụng sức lao động của Phật tử.

Đối với đất ở KCN Bắc Đồng Phú và đất rẫy:

Năm 2011, Đại đức Thích Chiếu Pháp có vay tiền của Ngân hàng để mua 02 lô đất khoảng 300m² tại KCN Bắc Đồng Phú với số tiền 600 triệu đồng.

Đối với đất rẫy: hiện nay UBND tỉnh đã cấp đất cho chùa Thanh Tâm với diện tích khoảng 9.000m², ngoài ra Đại đức Thích Chiếu Pháp dùng tiền cá nhân để mua thêm đất xung quanh chùa khoảng hơn 2 hecta. Ngoài ra không có đất rẫy nào khác.

b/ Hàng tháng, Đại đức Thích Chiếu Pháp luôn thực hiện sám hối mỗi tháng 02 lần cho Phật tử nên không có chuyện không hướng dẫn Phật tử tu học. Việc đối xử thô tục với Phật tử là không có nhưng đối với chúng (đệ tử) ở trong chùa thì Đại đức Thích Chiếu Pháp có rầy la để giáo dục đệ tử.

c/ Đối với việc lợi dụng danh nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để vận động Việt kiều gửi tiền cúng dường.

Những Việt kiều đã cúng dường trường hạ là những Phật tử của chùa Thanh Tâm, việc kêu gọi là do chùa Thanh Tâm đứng ra kêu gọi và đã cúng cho trường hạ đồng thời có làm giấy công đức nhưng do làm sai nên đã được bỏ. Do đó, Đại đức Thích Chiếu Pháp không lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự.

d/ Theo Đại đức Thích Chiếu Pháp, việc cho rằng Đại đức Thích Chiếu Pháp đã có vợ, con là không đúng. Việc này đã được Công an xác minh và làm rõ từ nội dung đơn kiến nghị của Phật tử từ năm 2008.

Về vấn đề trong bếp ăn của chùa có cả cá và thịt: Trước đây, trong bếp ăn của chùa có cá, thịt là đúng vì hiện nay chùa có thuê đội công nhân làm cơm ở tại chùa. Do số công nhân này không ăn chay được nên phải ăn cá, thịt. Tuy nhiên, hiện nay chùa đã tách riêng số công nhân này ở riêng ngoài khu vực chùa.

Trong quá trình làm việc, Đại đức Thích Chiếu Pháp cho biết thêm: Trong số những Phật tử ký đơn thì có khoảng 2 – 3 Phật tử (là những người đã từng kiến nghị cách chức Trụ trì trước đây), ngoài ra có những người không phải là Phật tử của chùa.

2. Kết quả làm việc với Phật tử đứng đơn:

Ngày 19/12/2013, tại phòng họp UBND xã Tân Tiến. Tổ xác minh (gồm đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo, Phòng Nội vụ Đồng Phú) phối hợp với UBND xã Tân Tiến làm việc với một số Phật tử chùa Thanh Tâm đứng đơn đề nghị ngày 09/11/2013 về việc cách chức và thay Trụ trì đối với Đại đức Thích Chiếu Pháp – Trụ trì chùa Thanh Tâm, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú nhằm xác minh nội dung trên có đúng sự thật hay không.

Tại buổi làm việc có 20 Phật tử tham dự.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh nội dung đơn đề nghị, những người đứng đơn phản ánh như sau:

Nội dung 1:

- Việc mua 3 lô đất ở KCN là do Đại đức Thích Chiếu Pháp nói với Phật tử. Theo bà Nguyễn Thị Thịn, bà đã nghe người nhà của bà (hiện đang làm việc tại KCN Bắc Đồng Phú) nói rằng Đại đức Thích Chiếu Pháp mang tiền công đức đi mua đất tại KCN.

- Đối với đất rẫy: do một số người đi trồng tràm cho Đại đức Thích Chiếu Pháp về kể lại cho Phật tử (Đại đức Thích Chiếu Pháp nói với những Phật tử là ai có rãnh thì đi lên rẫy của thầy để nhặt hạt gạo bầu cho thầy. Do đó, một số Phật tử cho rằng đó là đất rẫy của Đại đức Thích Chiếu Pháp).

Theo phản ánh của Phật tử, Đại đức Thích Chiếu Pháp sử dụng tiền công đức của chùa Thanh Tâm để mua đất ở KCN Bắc Đồng Phú và đất rẫy.

- Việc lợi dụng sức lao động của Phật tử là do Đại đức Thích Chiếu Pháp yêu cầu Phật tử tham gia lao động (đóng bầu ươm cây tràm), những ai tham gia thì Đại đức Thích Chiếu Pháp trả 120.000đ/ngày, ai không tham gia phải đóng 120.000đ. Trong số Phật tử đứng đơn ngày 09/11/2013 đều có tham gia lao động tại chùa.

Nội dung 2:

Theo những Phật tử đứng đơn (hiện nay có 4 Phật tử Nguyễn Thị Chiền, Mai Thị Tim, Nguyễn Thị Nguyên, Phạm Thị Dinh không tham gia sinh hoạt tại chùa Thanh Tâm). Tuy nhiên, theo những Phật tử có mặt thì Đại đức Thích Chiếu Pháp chỉ hướng dẫn phân đầu trong các lễ sám hối rồi bỏ đi và giao cho người khác hướng dẫn.

Nội dung 3:

Việc lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự để kêu gọi Phật tử: Vấn đề này, theo Phật tử vụ việc đã được em ruột của Đại đức Thích Chiếu Pháp là Phạm Minh Tiệp đã viết bản tường trình ngày 08/10/2013 gửi Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Trong quá trình xác minh, một số Phật tử cho biết thêm: sau vụ việc lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự kêu gọi Việt kiều thì ông Sơn (pháp danh: Minh Lâm) hiện ở tại ấp Chợ, xã Tân Tiến vào nhà bà Đỗ Thị Vĩnh (có bà Đỗ Thị Vân làm chứng) nói rằng: “ông Thích Chiếu Pháp mang 100 triệu hối lộ Hòa thượng Nhuận Thanh về việc lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự vận động Việt kiều cúng

tiền ở trường hạ". Tuy nhiên, Hòa thượng Thích Nhuận Thanh không nhận số tiền trên và ông Sơn nói thêm rằng ông Thích Chiếu Pháp đã hối lộ Công an hết rồi. Việc trên do ông Sơn nói rằng đã biết trước 3 tháng khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức khóa An cư Kiết hạ.

Ngoài ra, Phật tử phản ánh việc Đại đức Thích Chiếu Pháp lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, giả danh chữ ký Hòa thượng Thích Nhuận Thanh để lấy tiền nước ngoài. Khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát hiện, Đại đức Thích Chiếu Pháp và em trai của Đại đức không nhận lỗi mà đổ lỗi cho thầy Thích Minh Thăng vào ngày 01/8 âm lịch (2013) trước 6 Phật tử và Hòa thượng Thích Nhuận Thanh. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vấn đề này.

Nội dung 4:

Phản ánh việc Đại đức Thích Chiếu Pháp có vợ ở Dĩ An và Công Xanh:

Theo bà Mai Thị Tím và bà Nguyễn Thị Chiên: Năm 2008, Ban Hộ trì tam bảo gồm các ông Đông, ông Tiên, ông Huy trực tiếp đến ấp Bình Thung 2, xã Bình An để xác minh việc Đại đức Thích Chiếu Pháp có vợ tên là Liễu.

Về việc bếp ăn của chùa có cá và thịt: theo những người đứng đơn, từ rằm tháng 7 âm lịch đến nay, bếp ăn của chùa luôn có cả cá và thịt. Những người đứng đơn cho rằng họ đều nhìn thấy.

III. Nhận xét, kiến nghị:

1/ Nhận xét:

Theo nội dung phản ánh tại Đơn đề nghị của một số Phật tử chùa Thanh Tâm đứng đơn đề nghị ngày 09/11/2013 về việc cách chức và thay Trụ trì đối với Đại đức Thích Chiếu Pháp – Trụ trì chùa Thanh Tâm phản ánh 04 nội dung (như đã nêu ở phần trên) và đề nghị 03 nội dung:

- Cách chức Đại biểu HĐND huyện Đồng Phú;
- Cách chức Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN huyện Đồng Phú;
- Cách chức Trụ trì chùa Thanh Tâm.

Từ những nội dung trên, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

a/ Việc phản ánh Đại đức Thích Chiếu Pháp chỉ biết làm kinh tế để mua 3 lô đất ở KCN Bắc Đồng Phú cùng nhiều đất rẫy; lợi dụng đất Chùa để làm kinh doanh và lợi dụng sức lao động của Phật tử.

- Việc Đại đức Thích Chiếu Pháp làm kinh tế là đúng với tinh thần Hiến chương GHPGVN được quy định tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2007 – 2012).

- Qua xác minh, hiện nay Đại đức Thích Chiếu Pháp có mua 02 lô đất tại KCN Bắc Đồng Phú (không phải là 03 lô đất như Phật tử phản ánh) và đất rẫy xung quanh chùa là đúng. Tuy nhiên, Phật tử phản ánh Đại đức Thích Chiếu Pháp dùng tiền cúng dường tạm bảo để mua đất là chưa có cơ sở. Vì hiện nay Phật tử

chỉ nghe qua phản ánh, nhưng không chứng minh được Đại đức Thích Chiếu Pháp dùng tiền cúng dường tam bảo để mua đất.

b/ Không hướng dẫn Phật tử tu học một tháng 02 lần sám hối mà chỉ hướng dẫn phân đầu rồi bỏ đi và có thái độ đối xử thô tục với mọi người.

Đại đức Thích Chiếu Pháp có hướng dẫn Phật tử tu học, tuy nhiên hiện nay Hiến chương GHPGVN không có quy định về thời gian hướng dẫn tu học hàng tháng.

Về thái độ đối xử thô tục với mọi người: Sau khi xác minh nội dung phản ánh là chưa có căn cứ để xác minh nội dung trên.

c/ Lợi dụng danh nghĩa Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để vận động Việt kiều gửi tiền cúng dường, in phiếu công đức cúng dường trường hạ và sử dụng tiền cúng dường tam bảo của chùa Thanh Tâm để sử dụng mục đích của cá nhân mà không lo tu sửa chùa.

Vấn đề này, Phòng An ninh – Xã hội (Công an tỉnh) đã tiến hành điều tra và có kết quả xác minh tại Thông báo số 37/TB-CAT-ANXH ngày 14/11/2013.

d/ Phản ánh việc Đại đức Thích Chiếu Pháp hiện có vợ tên là Liễu sống ở ấp Bình Thung 2, xã Bình An, Dĩ An, Bình Dương và một người vợ ở Công Xanh, Bến Cát, Bình Dương đồng thời bếp ăn của chùa có cá và thịt...

- Trước đây, trong bếp ăn của chùa có cá, thịt là đúng. (Vi trước đây, chùa có thuê đội công nhân làm trâm ở tại chùa. Do số công nhân này không ăn chay được nên phải ăn cá, thịt. Tuy nhiên, hiện nay chùa đã tách riêng số công nhân này ở riêng ngoài khu vực chùa).

- Việc phản ánh Đại đức Thích Chiếu Pháp có vợ ở Bình Dương:

Nội dung này đã có Báo cáo xác minh năm 2008 của UBMTTQVN huyện Đồng Phú.

2/ Kiến nghị:

Việc giải quyết nội dung phản ánh của các Phật tử liên quan đến các vấn đề nội bộ của Giáo hội. Do đó, chức năng xử lý những nội dung phản ánh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh căn cứ các quy định tại Hiến chương, Điều lệ và Nội quy của TW GHPGVN để xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Giáo hội.

Do đó, Sở Nội vụ đề xuất, tham mưu UBND tỉnh:

Đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh xem xét, căn cứ các quy định của Hiến chương, Nội quy GHPGVN để làm rõ và xử lý theo quy định của Giáo hội nhằm đảm bảo kỷ cương của Giáo hội đối với những vấn đề mà Đại đức Thích Chiếu Pháp vi phạm quy định của GHPGVN.

Nếu Đại đức Thích Chiếu Pháp sai phạm với mức kiểm điểm thì giao Sở Nội vụ hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức kiểm điểm theo trình tự quy định của pháp luật và đúng với Hiến chương, Nội quy TW GHPGVN.

Kết quả xử lý, đề nghị Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thông báo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/01/2014.

Trên đây là ý kiến đề xuất của Sở Nội vụ, kính trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

(Gửi kèm các biên bản làm việc và hồ sơ liên quan)

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- TT HĐND tỉnh (để biết);
- SNV (b/c);
- LĐ Ban, PNV II;
- Lưu VT (NV, TG).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

